



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ งานบริหารทั่วไป โทร ๐๓๗-๒๘๗๐๖๖
ที่ ๗๒๔๐๑/- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
ใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกท่าน

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีการกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาให้ระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

ในการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใสเป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี จึงประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะใสสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนองต่อนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ๒๕๖๗ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะยึดถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ด.ต.ศึลปชัย วงษ์นิกร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะใต้สสะอาด ๒๕๖๖ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า ดาบตำรวจศิลปชัย วงษ์นิกร ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
ขอประกาศว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางเดชะ ให้ยึดมั่นในสถาบันของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ จะประพฤติปฏิบัติในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตย์ว่าจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานรักษา
ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอัน
บริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด.ต. 

(ศิลปชัย วงษ์นิกร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะใสสะอาด ๒๕๖๗
และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาให้ระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ สัสะอาด ๒๕๖๗ และ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี จึงประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส” องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ สัสะอาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ด.ต.

(ศิลปชัย วงษ์นิกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

กำหนดการ
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
บริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะไสยะฮาด ๒๕๖๗
และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- กล่าวรายงานความเป็นมาของการประเมิน ITA และการประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะไสยะฮาด ๒๕๖๗ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดย นายวิโรจน์ พรหมบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืน
ดาบตำรวจศิลาปชัย วงษ์นิกร นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะจะ
กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวตาม
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถ่ายรูปแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต (ยืนตรง มือไขว่กันบริเวณหน้าอก มือขวาทับมือซ้ายกำมือ)
- เสรีจพิธี

คำกล่าว

การประกาศเจตนารมณ์

ข้าพเจ้า.....กล่าวชื่อตนเอง.....ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป